



# สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ แนวหน้า (18 ธ.ค.60)	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b> <b>วันที่ 18 ธ.ค.60</b></p> <p>-เสนอข่าว ตูนวิ่งจากตากเข้าเขตลำปางแล้ว โดยเมื่อมาถึงบริเวณหน้ารพ.บ้านตาก มีบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยออกมารอต้อนรับ โดยมียอดบริจาค 852 ล้านบาทแล้ว ขณะที่ จ.เชียงใหม่เตรียมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้ต้นและคณะหลังถึงเส้นชัยที่แม่สาย</p>
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า (17 ธ.ค.60)	<p><b>วันที่ 17 ธ.ค.60</b></p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 16 ธ.ค.ตุนหยุดพักการวิ่ง ทีมแพทย์ให้น้ำเกลือเพื่อชดเชยพลังงานและการสูญเสียน้ำ เตรียมวิ่งต่อเข้าลำปาง โดยมีไนต์ อุดม ร่วมทีมไลฟ์สดการวิ่งวันที่ 46 ตาก-ลำปาง ยอดเงินบริจาคขณะนี้ประมาณ 844 ล้านบาท</p> <p>-นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง พร้อมส่วนราชการและภาคประชาชนกำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับคณะตุน โดยจุดแรก อ.แม่พริก ให้นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผวจ. รับผิดชอบ จุดที่ 2 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา ให้นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง รับผิดชอบ</p> <p>-ด้าน สสจ.พะเยา จัดทำตารางการวิ่งของตุน จากลำปางเข้าพะเยา คาดว่าจะวิ่งเข้ามาวันที่ 20-21 ธ.ค.นี้</p> <p>-ที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ชาวแม่สะเรียง กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนให้กับรพ.ในพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งบริจาคให้กับโครงการก้าวคนละก้าวฯ ตลอดจมนรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่</p> <p>-ที่บริเวณช่วงเมื่อน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผวจ.น่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมมรงค์ "เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวนี้ที่น่าน" ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 2560 เพื่อสร้างกระแสการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและรับบริจาคเงิน พร้อมทั้งการจำหน่ายเสื้อ "ก้าวคนละก้าว" โดยมียอดบริจาครวมขายเสื้อกว่า 2.2 ล้านบาท จะนำเงินไปมอบให้กับตุน สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวฯ ต่อไป</p>
สปริงนิวส์ (17 ธ.ค.60) แนวหน้า เว็บไซต์ไทยรัฐ (17 ธ.ค.60) ไทยรัฐ ไอ.เอ็น.เอ็น (17 ธ.ค.60)	<p>-เสนอข่าว นายศรีชัย ดันทะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ อสม. และประชาชน กว่า 500 คน ร่วมกัน เดิน วิ่ง รับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวฯ</p> <p>-เสนอข่าว เซซฐ์ สโมสรบ๊อฟฟาโล ร่วมกับชมรมนักวิ่งปราจีนบุรี ชมรมปั่นจักรยานปราจีนบุรี ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ห้างฯ โรบินสันปราจีนบุรี และประชาชน วิ่ง "ก้าวคนละก้าว ร่วมกับตุน บอดี้สแลม" ระดมเงินบริจาคสมทบกับตุน ได้ยอดรวมทั้งสิ้น 1,151,408 บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.ยะลา กล่าวว่า อุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการในขณะนี้ได้แก่ เครื่องซีทีสแกน เครื่องช่วยหายใจเด็ก-ผู้ใหญ่ เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือห้องฉุกเฉิน และเครื่องมือรองรับสถานการณ์จากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยเครื่องซีทีสแกนที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรุ่นเก่า ส่วนรุ่นใหม่มีมูลค่าสูงถึง 20 ล้านบาท เงินบริจาคจากโครงการก้าวคนละก้าวฯ จะสามารถช่วยลดปัญหาได้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจว่า ทางโครงการจะจัดสรรเงินมาให้เท่าไร จึงไม่สามารถบอกได้ว่าจัดซื้ออุปกรณ์ได้บ้าง</p>
มติชน สปริงนิวส์ (16 ธ.ค. 60) เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>วันที่ 16 ธ.ค.60</b></p> <p>-เสนอข่าว ตุนและคณะวิ่งออกจาก จ.กำแพงเพชร มุ่งหน้าเข้าสู่ จ.ตาก โดยวิ่งผ่านพื้นที่ ต.ประด่าง ต.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก คาดว่าพรุ่งนี้ช่วงค่ำจะเข้าสู่ จ.ลำปาง และจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4 วันในการวิ่งผ่าน จ.ลำปาง เพราะระยะทางยาวกว่า 200 กม.</p> <p>-เสนอข่าว สมรักษ์ คำสิงห์ นำทีมชาวขอนแก่นเดิน-วิ่ง ระดมเงินบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าวฯ ด้านนายสุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์ (16 ธ.ค. 60)</p>	<p>ชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น เผยว่า รพ.ขอนแก่นเป็น 1 ใน 11 รพ.ที่จะได้รับการช่วยเหลือและเป็นรพ.ศูนย์แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อระดมเงินบริจาคสนับสนุนโครงการฯ ในนาม จ.ขอนแก่น โดยคณะผู้บริหาร จ.ขอนแก่น จะเป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับศูนย์ในวันสุดท้ายที่วิ่งจบ ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (17 ธ.ค.60) ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์ (18 ธ.ค.60)  เดลินิวส์ คอลัมน์ เดินหน้าฝ่าตำรวจ (16 ธ.ค. 60) เดลินิวส์ คอลัมน์ เมนูชุดใหญ่ (17 ธ.ค.60) เดลินิวส์ (18 ธ.ค.60)</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กรณียวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มลาชาตควันยาสูบ (ECST) และเพชบุหรีไฟฟ้าคืออะไร ตอบโต้กรณีแพทย์หลายรายในสธ.ระบุถึงอันตรายของสารพิษจากการใช้บุหรีไฟฟ้า ว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ของสธค่อนข้างคลาดเคลื่อน และสวนทางกับผลวิจัยของต่างประเทศ โดยเฉพาะกรมควบคุมโรคที่ย้ำว่าบุหรีไฟฟ้ามีสารพิษ โลหะหนัก จนถึงยาเสพติด เห็นได้ชัดว่าภาครัฐตั้งใจให้ข้อมูลที่ไม่ต้องตรงกับประชาชน ฉะนั้นถึงเวลาที่ควรนำข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งหมดมาพูดคุยกัน</p> <p>นายอาสา ศาลิคุปต์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. เครือข่ายฯ ได้เข้าพบคณะกรรมการพาณิชย์ สนช. เพื่อขอให้ทบทวนประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการห้ามนำเข้าบุหรีไฟฟ้า โดยได้ให้ข้อมูลพร้อมผลการวิจัยว่า กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ลอนดอน และสถาบันมะเร็งอังกฤษ ยืนยันว่าบุหรีไฟฟ้ามีสารพิษน้อยกว่าบุหรีมวน และผลการวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าไม่ได้เป็นตัวดึงดูดเด็ก เยาวชนหรือผู้ไม่สูบบุหรี ซึ่งที่ประชุมมีความเป็นกลางและรับฟังข้อมูลความเห็นของผู้บริโภคเป็นอย่างดี และจะทำสรุปเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงบุหรี-บุหรีไฟฟ้า-บารากู่ ว่าเป็นเรื่องที่โยนให้ตำรวจฝ่ายเดียวไม่ได้ ทั้ง ก.การคลังที่กำกับดูแลกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต สธ. สคบ. หรือโรงงานยาสูบ ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หาทางออกสรุปให้ชัดเจน ว่า ผิดทุกกรณี หรือผิดเฉพาะคนสูบบุหรี ผิดเฉพาะคนขาย</p> <p>-กล่าวว่า สธ.ออกมายืนยันแล้วว่า การสูบบุหรีไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกสูบบุหรีได้ หากอยากจะทำจริง ๆ ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ</p> <p>-เสนอบทความ เร่งจับวัตโทษ 'บุหรีไฟฟ้า' ยุติความสับสน ต้องห้าม หรือแค่ควบคุม โดย นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงประเด็นที่บุหรีไฟฟ้าผิดกฎหมายว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องมือ ซึ่งยังไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และขณะนี้ข้อมูลในทางเป็นผลเสีย ก.พาณิชย์และสคบ. จึงประกาศให้เป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้า ส่วนสารเคมี ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าไม่มีอันตราย ข้อมูลวิชาการที่มีคือ น้ำยาที่ถูกตรวจจับได้ตรวจพบส่วนผสมที่มีอันตรายกับร่างกาย และมีส่วนผสมสารนิโคตินสูงกว่าบุหรีปกติ ความเสี่ยงการเกิดอันตรายจึงยิ่งมากกว่า ทั้งนี้ ได้ให้สำนักวิชาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับก.พาณิชย์ประกอบการพิจารณาว่าจะให้นำเข้าหรือไม่</p> <p>ก่อนหน้านี้ มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรีเคยทำชุดข้อมูลเรื่องอันตรายของบุหรีไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน ส่วนงานวิจัยที่มีอยู่ขณะนี้ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการสูบบุหรีไฟฟ้าทำให้คนเลิกสูบบุหรีได้ และบางรายงานพบว่าบุหรีไฟฟ้าทำให้คนเลิกสูบบุหรีน้อยลงเนื่องจากคิดว่ามีอันตรายน้อยกว่า ขณะที่อย.สหรัฐอเมริกาห้ามผู้ขายโฆษณาว่า บุหรีไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกสูบบุหรีได้จนกว่าจะมีหลักฐานยืนยัน</p> <p>สรุปได้ว่าสิ่งที่ประเด็นถกเถียงกันมากที่สุดของบุหรีไฟฟ้าคือเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับบุหรีปกติ ซึ่งรัฐต้องพยายามหาคำตอบที่ชัดเจนเป็นที่ยุติ</p>
<p>แนวหน้า ไทยโพสต์ (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มุฮัมหมัดฟาห์มี ตาและ นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า สุราเป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกมากถึง 3.3 ล้านคนต่อปี คนไทยตายจากสุราทุก 10 นาที ปีละกว่า 5 หมื่นคน เป็นสาเหตุของโรคถึง 200 ชนิด และก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละ 90,000-150,000 ล้านบาท โดยมีคนไทยติดสุราหรือมีพฤติกรรมดื่มแบบอันตรายถึง 2.75 ล้านคน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุปีละกว่า 2 หมื่นราย ด้าน รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและโรค และมีผลเสียต่อเศรษฐกิจระดับชาติมากกว่าผลดี ดังนั้นจึงต้องควบคุมอย่างเข้มงวด</p> <p>ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เรียกร้องธุรกิจน้ำเมาให้หยุดแทรกแซง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจ มากกว่าคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และประชาชนไทย ควรรับผิดชอบสังคม ด้วยการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนรัฐบาลและสธ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหนักแน่น ยึดมั่นในเจตนาของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ขณะที่ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ คัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เนื่องจากเป็นสินค้าอันตรายต่อสุขภาพ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (17 ธ.ค.60)</p>	<p><b>สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) และเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้พิจารณายกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพราะสารดังกล่าวอาจตกค้างและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น</p> <p>ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นควรให้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อหาข้อเท็จจริงภายใน 3 เดือน โดยจะนำข้อมูลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายมาพิจารณา รวมถึงแนวทางการเพิกถอนใบอนุญาต หรือการชะลอการต่ออายุขึ้นทะเบียน หลังจากนั้นหากมีการยกเลิกจริง ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณาตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย</p> <p>ด้าน นายอุทัย นพคุณ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า การพิจารณาคำขอต่อทะเบียนและคำขอต่ออายุใบสำคัญฯ ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย กรมฯจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติ จะชะลอเฉพาะคำขอขึ้นทะเบียนใหม่</p>
<p>มติชน (17 ธ.ค.60)</p> <p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ (18 ธ.ค.60)</p>	<p><b>อากาศหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.รัตนวาปี และเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย</p> <p>กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 4 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงโดยทั่วไปกับมีลมแรง โดยในช่วงวันที่ 16-18 ธ.ค. 2560 อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส รวมทั้งกทม.และปริมณฑล ส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวจัด ทำให้มีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว ภก.จกกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม จัดโครงการ "GPO เพื่อผู้ประสบภัยร่วมใจต้านภัยหนาว" ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ สสอ.กัลยาณิวัฒนา สสอ.แม่วาง กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ อ.แม่วาง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มและยารักษาโรค 1,800 ชุด ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และผู้ประสบภัยหนาว</p>
<p>มติชน (17 ธ.ค.60)</p> <p>มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คมชัดลึก (17 ธ.ค.60)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย (18 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. ถึง 16 ธ.ค. ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,905,079 คน เสียชีวิต 35 ราย ปัจจุบันยังคงเหลือสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ขณะที่แบบจำลองอากาศพบพายุโซนร้อนไคตี้กำลังก่อตัวอยู่ที่ฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือนครศรีธรรมราช ประมาณวันที่ 23-24 ธ.ค. ต้องรอดูความชัดเจนวันที่ 18 ธ.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. สั่งการให้สสจ.พื้นที่น้ำท่วมเร่งประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนเรื่องความสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลด ที่สำคัญได้แก่ โรคฉี่หนู ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่และโรคตาแดง สำหรับในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว นอกจากการทำความสะอาดบ้าน ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้มั่นใจว่าปลอดภัยก่อนนำกลับมาใช้ และดูแลบริเวณบ้านให้สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน และหนู เพื่อป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลด โดยโรคที่พบได้บ่อยและเป็นอันตรายถึงชีวิต คือโรคฉี่หนู หลังลุยน้ำ ย่ำโคลน ให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย และหากมีไข้สูง ตาแดง ปวดน่อง ให้รีบพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน หรือโรคร้ายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (17 ธ.ค.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (16 ธ.ค. 60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (17 ธ.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 12 ธ.ค. 2560 พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเกือบทุกอำเภอ จำนวน 88 ราย เสียชีวิต 1 ราย จึงขอเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการลุยน้ำโคลน หากจำเป็นให้สวมรองเท้าบู๊ต รับประทานอาหารที่สะอาดและเก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เผยสถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู จ.ตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 11 ธ.ค. 2560 พบผู้ป่วยแล้ว 145 ราย เสียชีวิต 4 ราย ช่วงเกิดโรคสัมพันธ์กับภาวะฝนตก อำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด คือ ว่างวิเศษ จึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการ หากเป็นไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีประวัติลุยน้ำลุยโคลน ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เผยผลการตรวจคัดกรองสุขภาพจิตผู้ประสบภัยกว่า 1,000 ราย พบผู้ที่มีความเครียดสูง อยู่ในภาวะเสี่ยง 9 ราย การดูแลในระยะนี้เน้นการบริการภายใต้ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โดยจัดการปฐมพยาบาลด้านจิตใจ ตรวจคัดกรองประเมินปัญหาสุขภาพจิต ให้การปรึกษาเพื่อลดภาวะความเครียด การฝึกผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง ให้กำลังใจ สร้างแรงใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ขณะที่การคัดกรองในกลุ่มครอบครัวผู้เสียชีวิต พบว่า มีจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ดี</p>
<p>ไทยรัฐ แนวนหน้า (18 ธ.ค.60)</p> <p>ไทยรัฐ(ภาพข่าว) (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>พัฒนาฐานข้อมูลคลังยา-เวชภัณฑ์</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สธ. อย. อภ. ม.มหิดล และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดแถลงผลงานวิจัยและพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง "ฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยา และเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล"</p> <p>นางนิตยา พุทธิโกษา ผอ.กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจะมีการกำหนดรหัสยาขึ้นใช้เอง ยังไม่มีฐานข้อมูลกลางสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลยา และไม่มีข้อมูลโลจิสติกส์ด้านการขายที่จะนำมาใช้วิเคราะห์และการบริหารจัดการด้านสุขภาพ จึงนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวช.มาแก้ปัญหา 2 เรื่อง คือ 1.การ Harmonized Code และการสร้างฐานข้อมูลกลาง โดยผูกความสัมพันธ์ (Code Mapping) เลขทะเบียนตำรับยา รหัสยา 24 หลัก รหัส TMT เลข Barcode และ GPSC ของยาแต่ละรายการเข้าด้วยกัน เมื่อส่งข้อมูลไปที่ฐานข้อมูล NMPCD ฐานข้อมูลจะแสดงเลขทะเบียนตำรับยา รหัส TMS GPSC และเลข GTIN หรือ Barcode ของยาสายชนิดเดียวกันให้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นรหัสยา 2.การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ให้กับรพ. โดยพัฒนาโปรแกรม MMIS (Material Management Information System) เพื่อบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ ใช้งานร่วมกับ NMPCD และเพิ่ม Features ที่ใช้งานเกี่ยวกับ Logistics เพื่อลดสินค้าคงคลัง คาดว่าภายใน 3 ปี จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะตอบทั้งระบบว่ายาอยู่ที่ไหนและตรวจสอบย้อนหลังได้</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง (18 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 3</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. นำคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งมีผลงานเด่น 3 เรื่องคือ รพ.สวรรค์ประชารักษ์พัฒนาเป็น รพศ.และแม่ข่ายด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด จะเปิดบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดปี 2561 พร้อมเปิดศูนย์เชี่ยวชาญมะเร็งที่รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) แห่งใหม่ และรพ.กำแพงเพชร ปี 2562 จะเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับ ม.นเรศวร</p>
<p>มติชน (18 ธ.ค.60)</p>	<p><b>ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 7</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก (พิเศษ) นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวภายหลังนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพประชาชน เขตสุขภาพที่ 7 ว่า ในปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 7 ประสบความสำเร็จด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี โดยบูรณาการการทำงานกับผู้บริหารโครงการระดับจังหวัดและอำเภอ คอยติดตาม ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก ทำให้สามารถคัดกรองเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้ร้อยละ 28.41 และที่สำคัญสามารถติดตามเด็กกลุ่มสงสัยพัฒนาการล่าช้ามาตรวจซ้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ทำให้เด็กมีโอกาสได้รับการกระตุ้นพัฒนาการมากขึ้น และมีผลการดำเนินงานเป็นลำดับ 1 ของประเทศ โดยผลสำเร็จในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เกิดจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เขตสุขภาพที่ 7 ได้ยกระดับคุณภาพการบริการ เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสถานบริการแห่งละ 1-2 คน พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสม แบ่งกลุ่มเด็กเพื่อบริการวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการ เพิ่มการบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ รวมทั้งการจัดทำอุปกรณ์/คู่มือตรวจพัฒนาการให้ครอบคลุม และมีชุมชนต้นแบบส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแบบภูมิปัญญา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ชาวบ้าน โดยมีลานเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการจัดทำของเล่นอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการด้วยวัสดุที่มีในชุมชน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมพ่อแม่ผู้ปกครองใช้คู่มือฝึกระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน
ผู้จัดการออนไลน์ (17 ธ.ค.60)	<p><b>แพทย์หลักสูตรนานาชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์ นพ.ธนาธิกร สิวารักษ์ ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา รศ.นพ.กัมมมาล กุมาร ปาวา คณะบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับม.ธรรมศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์) โดยครอบคลุมถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การผลิตบุคลากรทางการแพทย์หลักสูตรต่าง ๆ เริ่มจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่ง เป็นโปรแกรมผลิตนักศึกษาแพทยศาสตร์คนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 7 ปี ถือเป็นครั้งแรกของสธ.ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ โดยจะเรียนชั้นปีที่ 1 – 3 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และฝึกปฏิบัติงานที่รพ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งหลักสูตรให้แพทยสภาประเมิน หากผ่านการประเมิน ในปีนี้ คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ.2561</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก (17 ธ.ค.60)	<p><b>มหานครสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในการเปิดงานมหานครสมุนไพร ที่ศูนย์การค้าเดอะฮับ เซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือของ 9 หน่วยงาน ในกระบวนการปลูก ผลิต จำหน่าย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดความยั่งยืน คือการเปิดตลาดเชิงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ให้เป็นแหล่งซื้อขายสมุนไพรครบวงจร เป็นสมุนไพร 4.0 โดยการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้า 200 ราย แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ 1.โซนเฮลท์ แอนด์ เวลเนส 2.โซนวีไอพี เอิร์บ เมดิซีน เมืองสมุนไพร และประชารัฐ 3.โซนอาหารเสริมและเครื่องสำอาง 4.โซนวัตถุดิบและสมุนไพร 5.โซนอาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร และ 6.โซนบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจสมุนไพรด้วย</p> <p>สำหรับ 9 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน ได้แก่ ก.เกษตรฯ ก.อุตสาหกรรม ก.วิทยาศาสตร์ ก.ศึกษาธิการ ก.พาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ปัจจุบันมี 4 จังหวัดต้นแบบผลิตสมุนไพรครบวงจร ได้แก่ เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี กำลังขยายเพิ่มอีก 9 จังหวัด ตั้งเป้า 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน มูลค่าวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัวจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท ภายในปี 2564</p>
มติชน (18 ธ.ค.60)	<p><b>อนุรักษ์การแพทย์แผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จ.ลพบุรี และ นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดเส้นทางศึกษาสมุนไพรป่าซับลังกา ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ในงานมีกิจกรรมการเดินป่าศึกษาสมุนไพร, ทำโป่งช้างอนุรักษ์สมุนไพร, อบรมเสวนาวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า (17 ธ.ค.60)	<p><b>สมุนไพรอภัยภูเบศร</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบัวไฟ้ขาวได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมจาก world packaging organization 2018 (WPO) ผลงานการออกแบบของบริษัทไทยคอนเทนเนอร์กรุ๊ป จำกัด โดยการออกแบบมีความเป็นสากลแต่ยังคงอัตลักษณ์สมุนไพรไทยที่สามารถแข่งขันได้กับเครื่องสำอางเคาท์เตอร์แบรนด์ ทั้งนี้ มีแผนขยายช่องทางการจำหน่าย โดยจะวางในห้างเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ไทย ขณะเดียวกัน ได้วางแผนปรับกลยุทธ์การจำหน่ายและกระจายสินค้าให้ทั่วถึง และพัฒนาช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ ทาง <a href="http://www.abhaiherb.com">www.abhaiherb.com</a> คาดว่าจะสามารถขยายตลาดสมุนไพรได้เพิ่มขึ้น 30% ในปี 2561 นอกจากนี้ ยังเตรียมพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ในอนาคตด้วย</p>
มติชน	<p><b>วัคซีนไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(16 ธ.ค.60) สยามรัฐ (18 ธ.ค.60)</p>	<p><b>โรคได้พิจารณาข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก มีข้อสรุปว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นวัคซีนที่ยังขึ้นทะเบียนในประเทศไทย กำหนดให้ฉีดในกลุ่มอายุตั้งแต่ 9-45 ปี ปัจจุบันผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่ ได้รับการบริการในรพ.ภาคเอกชน และอยู่ภายใต้ข้อแนะนำของแพทย์</b></p> <p>ด้าน ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกยังคงมีประโยชน์ในการป้องกันโรคในผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีหรือป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมาก่อน โดยวัคซีนสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ร้อยละ 65 สำหรับผู้ที่ไม่เคยป่วยด้วยโรคดังกล่าวหรือไม่มีประวัติติดเชื้อไวรัสเดงกี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน ทั้งนี้ สธ.ยังไม่ได้กำหนดให้ใช้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย เนื่องจากต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และประสิทธิผลของวัคซีนเป็นสำคัญ</p>
<p>สยามรัฐ (18 ธ.ค.60)</p>	<p><b>สังคมผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ข้อมูลสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุไทยปี 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับสสช. และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ พบร้อยละ 95 ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เข้าเสื่อม พิการทุพพลภาพ โรคซึมเศร้า มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่เป็นโรค ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพียงร้อยละ 56.7 สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม โดยบฯ ที่ต้องใช้ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิงเฉลี่ย 15,000 ล้านบาท/ปี การเตรียมพร้อมรองรับโดยดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ซึ่งกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุได้ร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2561 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ยืดเวลาที่จะเกิดเจ็บป่วยเรื้อรังหรือภาวะทุพพลภาพออกไป กำหนดผลระดับชาติ 20 ปี คือ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 85 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 75 ปี</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>เตือนคนไทยในเกาหลีระวังอากาศหนาวจัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการเสียชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตก หัวใจล้มเหลว นอนไหลตาย คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศที่หนาวจัด เตือนผู้ที่จะไปท่องเที่ยวในช่วง 2-3 เดือนนี้ ให้แต่งกายให้อบอุ่นเพียงพอ พยายามอย่าอยู่ในสถานที่ที่หนาวจัดนานเกินไป หากมีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว ควรนอนหลับให้เพียงพอ ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>สอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ หากพบว่าเครื่องใดมีค่าความผิดพลาดเกินเกณฑ์มาตรฐานจะต้องปรับตั้งค่าใหม่ เพื่อให้มีผลการวัดที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการดำเนินคดีได้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจของผู้ป่วยได้ เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลจะเจาะเลือดส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC/GC-Headspace) สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีองค์ประกอบซับซ้อนและให้ผลเที่ยงตรง แม่นยำ ทราบผลภายใน 7-10 วันทำการ หากผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ หรือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาสุรา</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า (18 ธ.ค.60)</p>	<p><b>โทรป่วนสายด่วนสุขภาพจิต 1323</b></p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยยอดใช้บริการสายด่วน 1323 ปี 2560 กว่า 4 แสนสาย เพิ่มจากปี พ.ศ.2559 ประมาณ 3 เท่า โดยมีผู้โทร.ป่วนกว่า 1 แสนสาย เฉลี่ยชั่วโมงละ 11 สาย ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นวัยรุ่นที่ดึกค่อนง และประมาณ 30,000-40,000 สาย เป็น Sex call และกลุ่มที่มีพฤติกรรม Sex call ให้ไปรักษา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่เป็นโรคกามวิปริตเข้ารับการรักษาน้อยมาก เพียง 1 ใน 4 หรือประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วยเท่านั้น</p> <p>ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ในจำนวนการให้บริการสายด่วน 62,418 สาย เป็นหญิงมากกว่าชาย 2 เท่า โดยเป็นการปรึกษาปัญหาการป่วยจิตเวช ร้อยละ 39 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเก่าที่มีปัญหาก้าวร้าว ซาดยา หรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา รองลงมาคือความเครียด/วิตกกังวล ร้อยละ 35</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัญหาความรักร้อยละ 9 ปัญหาครอบครัว ร้อยละ 5 ปัญหาซึมเศร้า ร้อยละ 4 และปัญหาเรื่องเพศร้อยละ 3 ที่เหลือ ได้แก่ ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการทำงาน การพนัน และคนมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 425 คน</p> <p>ส่วนกลุ่มวัยรุ่น 15-21 ปี ปรึกษาความเครียด/วิตกกังวลเรื่องการปรับตัว เรื่องเพื่อน ร้อยละ 53 ปัญหาความรัก ร้อยละ 22 ปัญหาเรื่องเพศ ร้อยละ 6 เรื่องซึมเศร้า ร้อยละ 5 ปัญหาทางจิตเวช ร้อยละ 5 และปัญหาครอบครัวร้อยละ 4 อื่น ๆ เช่น การเรียน ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม และมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 94 คน ส่วนการให้บริการทางเพศบุ๋ก ปรึกษาเรื่องความเครียด/วิตกกังวลร้อยละ 60 ปัญหาซึมเศวร้อยละ 11 ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ (18 ธ.ค.60)</p>	<p><b>โรคสมาธิสั้น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นเด็กสมาธิสั้นมากขึ้น ผลสำรวจปี 2559 พบเด็กป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นร้อยละ 5.38 ส่วน รพ.จิตเวชนครพนมฯ ปี 2560 พบเด็กสมาธิสั้น 1,655 คน เพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ 28 โรคนี้หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเด็ก จะมีโอกาสหายเป็นปกติได้กว่าร้อยละ 50 แต่หากไม่ได้รับการดูแล เมื่อโตขึ้นเด็กจะมีโอกาสกลายเป็นวัยรุ่นเกราะและต่อต้านสังคม ได้มากกว่าเด็กปกติ 3-4 เท่า เสี่ยงถูกชักจูงให้ใช้สารเสพติดได้ง่าย ดังนั้น รพ.จิตเวชนครพนมฯ จึงได้อบรมครูและผู้ปกครอง ให้เข้าใจและสามารถดูแลเด็กสมาธิสั้นได้อย่างถูกต้อง ผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ WWW.JVNKP.NET</p> <p>ด้าน พญ.ปวีณา แพพานิช จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รพ.จิตเวชนครพนมฯ กล่าวว่า โรคสมาธิสั้นเกิดจากกรรมพันธุ์ แม่ที่ขาดสารอาหาร ต่อมัสสุรา สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ จะมีโอกาสมีลูกเป็นสมาธิสั้นสูง ทำให้พัฒนาการของสมองบกพร่องบางส่วน มีปริมาณสารสื่อประสาทในสมองน้อยกว่าเด็กปกติ พบแสดงอาการตั้งแต่อายุ 7 ปี ในเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยมี 3 กลุ่มอาการ ได้แก่ อาการขาดสมาธิ อาการหุนหันพลันแล่น และซน อยู่ไม่นิ่ง การดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ สามารถทำให้เด็กขาดสมาธิไม่จดจ่อได้เช่นกัน อาการของเด็กสมาธิสั้นที่พบบ่อยคือ ดื้อ ซน ก่อกวนคนอื่น เรียนไม่ทันเพื่อน ผู้ปกครองและครูต้องคอยสังเกต หากมีพฤติกรรมซน ไม่นิ่ง ทำการบ้านไม่เสร็จ ให้รีบปรึกษาแพทย์รับการรักษา</p>
<p>มติชน (18 ธ.ค.60)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน สปสช. 59-60</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาติริ บ้านชื่น ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วงปีงบประมาณ 2559-2560 มีเรื่องเข้าสู่การพิจารณาและดำเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ 50 เรื่อง ผลการดำเนินงานที่ช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ อาทิ การป้องกันไฟฟ้าจากเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าของยูนิตทำฟืนดูดผู้รับบริการ การป้องกันการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากยา Chloroquine ในผู้ป่วยโรครุมตอยด์ และการป้องกันภาวะติดเชื้อหลังผ่าตัดต่อกระจก ส่วนการพิจารณาข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงและขยายบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ฯ ได้แก่ ข้อเสนอการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ข้อเสนอการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย และข้อเสนอการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เป็นต้น</p> <p>ด้านการดำเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม ม.41 จำนวน 1,546 ราย 373 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการสอบสวนหน่วยบริการตาม ม.57 และม.59 ในประเด็นมาตรฐานบริการหรือสิทธิในการเข้ารับบริการสาธารณสุขรวมกว่า 50 เรื่อง</p>
<p>คมชัดลึก (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล</b></p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในวันที่ 12 ธ.ค.ของทุกปี เป็น "วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล" (International UHC Day) ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพของไทยถือเป็นจุดเด่น สำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป ก.การต่างประเทศจะร่วมมือกับสธ.ผลักดัน UHC อย่างเข้มข้น ทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินการของไทยในเวทีระหว่างประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยให้ประเทศอื่นสามารถบรรลุ UHC ได้ ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้โยกย้ายถิ่น โดยไทยมีระบบบริการสาธารณสุขแก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น การดูแลรักษาแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศ การช่วยพัฒนาศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการดูแลด้านสุขภาพ เป็นต้น</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์</p>	<p><b>รพ.ราชวิถีสร้างอาคารรองรับผู้ป่วยเพิ่ม</b></p> <p>-เสนอบทความ รพ.ราชวิถีต้องดูแลผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านคน ผู้ป่วยนอกวันละกว่า 3,500 คน พื้นที่เดิมของรพ.ค่อนข้างแออัด ผู้ป่วยจำนวนมากต้องรอตรวจรักษาค่อนข้างนาน และอาคารต่างๆ เริ่มทรุดโทรม จำเป็นต้องขยาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(16 ธ.ค. 60)	สถานที่และนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วขึ้น ล่าสุดรพ.ได้รับงบประมาณ 1,935 ล้านบาท ในการสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปลายปี 2561 ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยนอกได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 1 ล้านคน เป็น 1.5 ล้านคน หรือวันละประมาณ 6,000 คน มีเตียงรองรับผู้ป่วยในได้ 400 เตียง ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลที่ดีขึ้น เนื่องจากมีเตียง ICU เพิ่มอีก 64 เตียง ห้องผ่าตัดเพิ่ม 11 ห้อง
ไทยรัฐ (17 ธ.ค.60)	<p><b>ยาด้านเชื้อเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ. นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ยาเพร็พ (PrEP = Pre-Exposure Prophylaxis) เป็นยาด้านไวรัสส่ว่งหน้าสำหรับคนมีพฤติกรรมเสี่ยงก่อนจะไปสัมผัสกับเชื้ออย่างน้อย 1 สัปดาห์ สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ทุกกลุ่มเสี่ยง หากกินยาต่อเนื่อง ป้องกันได้เกือบ 100% โดยมีการนำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 แต่ไม่ได้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์การรักษา ผู้ต้องการใช้ จะต้องจ่ายเงินเอง ราคากล่องละ 600 บาท มี 30 เม็ด</p> <p>ด้วยพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดตามาตุ จึงทรงมีพระอนุญาตให้ใช้เงินจากกองทุนพระวรราชาทินัดตามาตุ เพื่อช่วยลดการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก มาใช้ในการให้ยาเพร็พเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง ในโครงการ “เพร็พ พระองค์โสมฯ” หรือ “Princess PrEP” สามารถขอรับบริการได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน 7 แห่ง ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย หลังดำเนินงานมา 2 ปี มีผู้ได้รับยาจากโครงการฯ 1,500 คน จากการติดตามผู้ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 1 ราย แสดงว่ายาดังกล่าวได้ผลสูงมาก ดังนั้น ถ้าขยายการใช้ยาเพร็พ ร่วมกับการให้ความรู้ในการป้องกัน การแจกถุงยางอนามัย และการแจกเข็มฉีดยาที่สะอาด พร้อมกับมาตรการ “ตรวจเร็ว-รักษาเร็ว” ก็จะยุติการติดเชื้อรายใหม่ การเสียชีวิตและการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ภายในปี 2573 แน่นนอน</p>
ไทยรัฐ (18 ธ.ค.60)	<p><b>โรคเบาหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.วรรณิ นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันพบผู้หญิงป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงหญิงตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงมากหากดูแลตัวเองไม่ดี สาเหตุการเป็นโรคเบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือดสมอง 80% มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต อีก 20% มาจากพันธุกรรม โรคดังกล่าวป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพ ทั้งควบคุมน้ำหนัก หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ อีกสิ่งที่น่าสนใจคือโรคแทรกซ้อน ทั้งโรคเบาหวานขึ้นตา หรือภาวะอื่น ๆ เกี่ยวกับไต หัวใจ สมอง</p>
มติชน (18 ธ.ค. 60)	<p><b>เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รวมา.พม. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ว่า มีการดำเนินงานบางด้านซ้ำซ้อนกับกระทรวงที่ดูแลด้านเด็กและเยาวชน เช่น ศธ. มท. และสธ. หากสามารถเชื่อมต่อและดำเนินงานให้มีเอกภาพจะทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาว่าจะขยายจัดสรรถ้วนหน้าหรือให้เฉพาะกลุ่มครอบครัวยากจน โดยส่วนตัวเห็นว่าควรดำเนินการ 3 ขั้นตอน ช่วงแรกให้เฉพาะกลุ่มยากจน จากนั้นค่อยขยายระดับให้ครอบครัวรายได้ปานกลาง และสุดท้ายจึงให้ถ้วนหน้า โดยต้องพิจารณางบประมาณประกอบ ขณะเดียวกันให้มีการประเมินผลการจัดสรรเงินว่ามีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานหรือไม่ หากได้มาตรฐานแล้วจึงเพิ่มอายุและวงเงินในการจัดสรรต่อไป</p>
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ (18 ธ.ค. 60)	<p><b>โซนนิ่งแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับ ก.มหาดไทย และก.แรงงาน ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับภาคเอกชนในการก่อสร้างที่พักอาศัย แรงงานต่างด้าวบริเวณนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามนโยบายการจัดโซนนิ่งพื้นที่พักอาศัยเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้สามารถดูแลได้อย่างเป็นระบบ โดยก่อนหน้านี้ พม.สมุทรสาคร และการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับก.มหาดไทย ก.แรงงาน ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ และจังหวัดสมุทรสาคร ทำโครงการต้นแบบ โดยใช้พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาครจัดตั้งเป็นศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร ทำจิ่น เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งสำหรับแรงงานต่างด้าว</p>
ข่าวสด	<p><b>จับสถานบำบัดยาเสพติดเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแมริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 50 นาย ตรวจ</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
(16 ธ.ค. 60)	<p>ค้นสถานพยาบาลและศูนย์บำบัดยาเสพติด เดอะเคบิน เชียงใหม่ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม หลังมีการร้องเรียนว่าเปิดดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เบื้องต้น สถานพยาบาลดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการยื่นขอใบอนุญาต บัญชีผู้เข้ารับการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึงคอร์สละ 14,000 เหรียญ หรือเกือบ 500,000 บาท หากพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือที่ตั้งไม่ตรงกับที่ยื่นขออนุญาตไว้ จะสั่งปิดพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (17 ธ.ค.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (17 ธ.ค.60)</p> <p>มติชน (18 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>เทศกาลปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรณ ก่อวิริยมงคล นพ.สจ.เลย เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และกำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดและเตือนร้านค้าทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์พานนท์ นพ.สจ.ตรัง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากอาหารจัดรวมในภาชนะ จะต้องแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวม มีข้อความภาษาไทยชัดเจน อ่านได้ง่าย ระบุชื่อประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภค หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท</p> <p>-เสนอข่าว นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชยจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งตามระเบียบของก.พาณิชย์ กระเช้าของขวัญจะต้องแสดงป้ายกำกับรายการสินค้า ระบุราคาสินค้าต่อชิ้น และราคารวมอย่างชัดเจน และต้องไม่มีสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด หากพบร้านค้าใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท และหากพบว่ามีการจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงกระเช้าของขวัญปีใหม่ จะมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ด้านนพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สจ.สงขลา กล่าวว่า ในวันที่ 21-22 ธ.ค. สจ.สงขลาจะออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และการโฆษณาสินค้าและบริการในเขต อ.เมืองสงขลา และ อ.หาดใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบของร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ในการจัดสินค้าที่มีมาตรฐาน ไม่จัดสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในกระเช้าของขวัญ</p>
กรุงเทพธุรกิจ (18 ธ.ค. 60)	<p><b>ปั่นจักรยานการกุศลช่วย รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว เนชั่นทีวี ร่วมกับ จ.พิจิตร สจ.พิจิตร มิตซูบิชิ มอเตอร์ส และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานปั่นจักรยานการกุศล "Nation Bike Thailand 2017 ปั่นเปิดถ้ำ พญาชาละวัน" ระยะทาง 45 กิโลเมตร นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจมอบให้รพ. 6 แห่งในจังหวัด</p>
แนวหน้า (16 ธ.ค. 60)	<p><b>รพ.ต้นแบบส่งเสริมสุขภาพฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผอ.รพ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า รพ.อำนาจเจริญ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ก.แรงงาน เป็นสถานบริการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยแรงงาน โดยเฉพาะผู้ใช้สิทธิในระบบประกันสังคม ให้มีภาวะสุขภาพที่เหมาะสม โดยร่วมกับสำนักงานประกันสังคมอำนาจเจริญ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในการเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ เช่น มีระบบบริการแบบ ONE STOP SERVICE มีระบบนัดหมายเข้ารับการตรวจสุขภาพ มีจุดคัดกรองเฉพาะผู้ประกันตน เป็นต้น</p>
เดลินิวส์ (16 ธ.ค. 60)	<p><b>สจ.สกลนครพร้อมรับประชาคมอาเซียน</b></p> <p>-เสนอขอมติ นพ.ประเมษฐ์ กิ่งไก่อ นพ.สจ.สกลนคร เห็นความสำคัญการให้บริการรักษาคนต่างชาติ โดยเฉพาะประชาชนอาเซียน ได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข" กำหนดนโยบายบริการสุขภาพต่างชาติให้สอดคล้องกับพื้นที่ จัดเป็นระดับศคอส. ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวม 19 แห่ง โดยมอบหมายให้รพ.สว่างแดนดินเป็นแม่ข่าย จัดอบรมพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากรพ.ต่าง ๆ ฝึกสื่อภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ ดำเนินการแล้ว 7 รุ่น 240 คน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (16 ธ.ค. 60)	<p><b>สจ.พังงาลงพื้นที่ดูแลชาวบ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ภิระศักดิ์ นพ.สจ.พังงา นำผู้เกี่ยวข้องและคณะแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ลงเรือประมงพื้นบ้านตรวจรักษาพยาบาลประชาชน พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุข และเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ที่ ร.ร.บ้านเกาะ-หมากน้อย หมู่ 4 ต.เกาะปันหยี่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>ปัญหาตั้งครรภในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว อ.ทัศนีย์ รอดชมพู่ รองผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ลงพื้นที่สถานศึกษาต้นแบบการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น ที่รร.บ้านซ่งวิทยาคม ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนา มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ พบปัญหาอุปสรรคแต่มีการเสนอแนะให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p>
<p>มติชน (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>รางวัลพยาบาลดีเด่น</b></p> <p>-เสนอบทความ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่พยาบาลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย นางสาวอุ๋ ซินเจียน ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ปึกกิ่งยูเนี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลประจำปี 2559 จากผลงานดูแล ผู้ป่วยวิกฤตโรคซาร์สในจีน ปี 2553 ทำให้ผู้ป่วย 308 คนผ่านพ้นวิกฤตได้ โดยไม่มีพยาบาลติดเชื้อจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อุยซุค คิม กรรมการบริหารระดับภูมิภาค สมาพันธ์นานาชาติด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ ของประชากรโลก สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับรางวัลประจำปี 2560 จากผลงานการกำหนดนโยบายสุขภาพในระดับชาติ และนานาชาติ ผลักดันให้ประเทศที่ยากลำบากในทวีปแอฟริกา บรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพในสหัสวรรษของ องค์การอนามัยโลก ด้านมารดาและเด็ก</p>
<p>มติชน (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>เกมเสี่ยงตาย</b></p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงการเล่น "ผีนหวานกดหลัก" ซึ่งเป็นเกมที่เคยระบาดอยู่ช่วงหนึ่งในประเทศต่างๆ และ กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต ไม่ควรทำตาม เนื่องจากการหายใจเข้าออกลึกๆ ยาวๆ ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำลง ส่งผลให้มีอาการชาตามตัว หน้ามืดวิงเวียน และเกิดภาวะเลือดเป็นด่าง จะทำให้ความดันต่ำลงได้ง่าย ส่วนการกลืนหายใจและเบ่ง และการกดหน้าอก หรือท้อง ทำให้เลือดเข้าหัวใจได้ลดลง เลือดจึงไปเลี้ยงสมองลดลง นำไปสู่การหมดสติและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต วิธีช่วยเหลือคือ จับนอนราบกับพื้นโดยเร็วเพื่อให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปสู่สมองได้ดีขึ้น แต่หากไม่ฟื้น ไม่หายใจและคลำชีพจรไม่ได้ ให้ CPR และแจ้งสายด่วน 1669 ทันที</p> <p>นอกจากนี้ ในประเทศฝั่งตะวันตกยังมีวิธีดื่มวอดก้าผ่านทางดวงตา (vodka eye balling) โดยเชื่อว่าจะช่วยหลีกเลี่ยง การถูกจับ เพราะลมหายใจไม่มีกลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังช่วยให้เมาเร็วขึ้น ซึ่งรศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ภาควิชา จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้ข้อมูลว่า เมื่อเอาแอลกอฮอล์ไปใส่ดวงตา อาจทำให้ผิวกระจกตาทหลุดลอก และอาจซึมผ่านเข้าไปในกระจกตา จนกระทั่งเกิดแผล และบวม ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่าย และตาบอดในที่สุด ส่วน ประเด็นเรื่องทำให้เมายายเป็นไปไม่ได้ และเสี่ยงอันตรายมาก</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (17 ธ.ค.60)</p>	<p><b>ประเทศกบองปลอดโรคโปลิโอ</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกประกาศให้ประเทศกบองเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคโปลิโอแล้ว เนื่องจากไม่ ปรากฏรายงานใหม่ หรือกรณีต้องสงสัยติดเชื้อในประเทศ ด้านรมว.สธ.กบองเตือนครอบครัวชาวกบองให้วัคซีนแก่ เด็กๆ ต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดซ้ำ รายงานระบุว่า นับจากปี 2531 จนถึงปัจจุบัน กบองมีผู้ป่วยโรค โปลิโอลลดลงถึงร้อยละ 99</p>
<p>ไทยโพสต์ (16 ธ.ค. 60)</p>	<p><b>ควีนบุตรีมือสอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.แดเนียล เคอร์เทซ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า การทำให้บ้านและสถานที่ ทำงานปลอดบุหรี่อย่างเด็ดขาด จะช่วยลดพิษภัยจากควีนบุตรีมือสองในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และไม่ใช่นับเป็นการสูบให้ กลุ่มเยาวชน ทั้งลดทอนค่านิยมการสูบบุหรี่ในสังคมลงได้ด้วย</p>